

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสียหายหญิงตั้งครรภ์

1. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สำรวจและคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ เมื่อ มาฝากครรภ์ครั้งแรก 21 ข้อ ทุกราย ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินคัดกรอง ร้อยละ 100

กิจกรรมที่ 2 ประชุมให้ความรู้ เรื่องการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์สำหรับหญิงตั้งครรภ์และการเลี้ยง ูกด้วยนมแม่

กิจกรรมที่ 3 ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อติดตามอาการและ ดูวิธีการปฏิบัติตัวหลังคลอด โดยแกนนำสุขภาพในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบล กรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

สรุปการดำเนินงานโครงการ ติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสียหายหญิงตั้งครรภ์ ปี 2562

จากผลการดำเนินงานดังนี้

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์เมื่อมาฝาก ครรภ์ ร้อยละ 100

2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ได้รับการส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด ร้อยละ 90

จากกิจกรรมประชุมให้ความรู้ใช้วิธีบรรยาย และสาธิตตอบกลับ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

โดยวิธีบรรยาย

-สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก

-ความสำคัญเรื่องการฝากครรภ์และภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

แบ่งฐานความรู้ 3 ฐาน

-การปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์และภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์

-ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

รวมกลุ่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลเรื่องโครงการติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสียหายหญิง

ตั้งครรภ์

3. ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อติดตามอาการและดูวิธีการ

ปฏิบัติตัวหลังคลอด โดยแกนนำสุขภาพในชุมชน

จากผลการดำเนินงาน โครงการติดตามและประเมินสุขภาพเพื่อลดความเสียหายหญิงตั้งครรภ์ มี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด ให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงขณะตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด ให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความ